

Số: /KH-UBND

Hoàng Trung, ngày tháng 01 năm 2023

## **KẾ HOẠCH**

### **Về việc thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023**

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 29/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Để đảm bảo cho Nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, đoàn kết và tiết kiệm; UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Tổ chức vui xuân đón Tết Quý Mão nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm khẳng định lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước góp phần phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023.

2. Các hoạt động tổ chức đón Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với tuần phong mỹ tục, phong tục tập quán của địa phương và; góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2023.

#### **II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ**

##### **1. Đối với Sản xuất Nông**

Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ Chiêm Xuân năm 2023 đảm bảo đủ diện tích, đúng cơ cấu giống và lịch thời vụ; Tuyên truyền nhân dân tập trung gieo cấy và chăm sóc các loại cây trồng vụ chiêm xuân 2023. Dự kiến thời gian nhân dân xuống đồng cấy bắt đầu từ ngày 31/01/2023 (Tức ngày 10 tháng Giêng) và hoàn thành vào ngày 15/02/2023. Tổ chức diệt chuột, bảo vệ cây trồng theo Phương án của UBND xã.

Xây dựng phương án chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản; đặc biệt là tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, phòng, chống hạn, chống rét; Tăng cường kiểm soát giết mổ, đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm thiết yếu an toàn, ổn định, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân.

Đối với Thôn Xa Vệ 4 và thôn Dương Thanh chủ động và phối hợp thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

##### **2. Đối với HTX DVNN**

Thực hiện tốt các khâu dịch vụ, điều tiết nước, cung ứng vật tư kịp thời đảm bảo gieo trồng vụ chiêm xuân theo đúng kế hoạch và trong khung thời vụ. Thường

xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để khuyến cáo Nhân dân tăng cường phòng, chống rét, đảm bảo các điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Đấu mối với chi nhánh thủy lợi Hoàng Hóa điều hành nước; Chỉ đạo tổ dịch vụ bảo vệ bảo nông làm tốt công tác nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy phục vụ công tác sản xuất cho nhân dân.

### **3. Công chức Địa chính - Xây dựng**

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; Kiểm tra, kiểm soát việc xây dựng trong dân cư, hành lang giao thông, có biện pháp nhắc nhở, có biện pháp xử lý đối với những hộ có dấu hiệu lấn chiếm đất công ích và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục đôn đốc, giám sát đơn vị thi công hoàn thiện thi công các công trình tại địa phương đảm bảo đúng thiết kế, tiến độ đề ra.

Tăng cường quản lý Nhà nước về môi trường, chỉ đạo thực hiện tốt việc thu gom xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trong những ngày tết. Phát động phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023 và tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các thôn duy trì và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND huyện về chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường; cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu; tích cực chăm sóc, bảo vệ cây trồng hiện có; thường xuyên rà soát, có kế hoạch bổ sung, chăm dặm các cây trồng đã chết trên các trục đường giao thông, điểm sinh hoạt dân cư, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đấu mối với các Lao động của xã đang ký hợp đồng với Điện lực chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật, xử lý kịp thời các sự cố xảy ra bảo đảm cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

### **4. Công chức Văn hóa - Lao động - TBXH**

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đơn vị thôn rà soát nắm bắt đời sống của nhân dân, nhất là đối tượng chính sách xã hội để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Tham mưu cứu trợ kịp thời đối với hộ đặc biệt khó khăn không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong dịp tết.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng đảm bảo đúng đối tượng, đủ số lượng theo quy định. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn đặc biệt, già cả cô đơn, tàn tật không nơi nương tựa, đảm bảo mọi người, mọi nhà được đón xuân, vui tết.

Phối hợp với Phòng Lao động thương binh xã hội huyện nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động, tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài của các Công ty doanh nghiệp để tổng hợp báo cáo, đề xuất đào tạo, tư vấn định hướng nghề nghiệp. Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại, phòng, chống bạo lực, thương tích trẻ em; đảm bảo cho trẻ em được đón Tết an toàn, vui tươi và lành mạnh.

### **5. Công chức Văn hoá thông tin, tuyên truyền**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và các nhiệm vụ chính trị của xã; Đài truyền thanh xã tăng cường về thời lượng và kịp thời đưa tin,

bài; tuyên truyền phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị; tình hình sản xuất vụ chiêm xuân và không khí vui xuân đón tết trên địa bàn xã.

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các thôn tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng thọ cho Người cao tuổi với các nội dung phong phú lành mạnh, đáp ứng với nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của cán bộ và nhân dân. Quản lý tốt các hoạt động văn hoá tâm linh đầu xuân đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách trong dịp tết Tết Nguyên đán;

Kiểm tra, rà soát, tháo dỡ các pa nô, khẩu hiệu, băng zôn... đã hết thời gian tuyên truyền, nội dung không còn phù hợp; xây dựng kế hoạch và chỉnh trang, tu bổ các cụm pa nô, tranh cổ động, tranh bích hoạ, khẩu hiệu tường, treo băng zôn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại công sở, khu trung tâm văn hoá xã; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, thôn và phát động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc mừng Đảng, mừng Xuân ở các cơ quan, nhà văn hóa và ở hộ gia đình.

Phối hợp với các cơ quan chức năng cấp trên tăng cường công tác kiểm tra các hộ kinh doanh trên địa bàn xã, phòng chống buôn lậu gian lận, buôn bán hàng giả, hàng cấm và vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

### **6. Ban công an xã**

Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí lực lượng trực ban, trực chỉ huy, tuần tra canh gác trên địa bàn và thường trực 24/24 giờ. Tăng cường chỉ đạo điều hành lực lượng công an viên tuần tra bảo vệ tài sản của tập thể, tài sản của nhân dân; chủ động xử lý các tình huống diễn biến bất ngờ, đột xuất. Tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi đánh bạc, trộm cắp tài sản; Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, đốt pháo trái phép theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư thực hiện tốt các quy định về phòng, chống cháy nổ; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ, đốt pháo và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các đối tượng vi phạm. Tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội. Quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu di biến động trong dịp về quê ăn tết;

Thường xuyên báo cáo tình hình ANCT- TTATXH về thường trực Đảng uỷ, UBND xã để chỉ đạo kịp thời. Trường hợp đột xuất có tính chất nghiêm trọng phải đồng thời báo cáo trực tiếp đồng chí Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Chủ tịch UBND xã và trưởng Công an Huyện.

### **7. Ban chỉ huy quân sự xã**

Tăng cường công tác phối hợp với Ban công an xã trong việc đảm bảo ANCT- TTATXH trên địa bàn xã; Tổ chức gặp gỡ, quản lý thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Phân lịch và duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu để nhận nhiệm vụ, không để đột xuất bất ngờ xảy ra trong mọi tình huống, thường xuyên báo cáo tình hình về thường trực Đảng uỷ, UBND xã để chỉ đạo và xử lý kịp thời.

### **8. Công chức Tài chính - Kế toán**

Lập dự toán đảm bảo nguồn kinh phí để đáp ứng các hoạt động trước, trong và sau tết, đặc biệt là kinh phí đảm bảo cho các đối tượng chính sách xã hội; lương và phụ cấp tháng 1, tháng 2; kinh phí phục vụ các nhiệm vụ trong dịp tết Nguyên Đán.

### **9. Công chức Tư pháp - Hộ tịch**

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác quản lý hộ tịch, chứng thực, hoà giải cơ sở; tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy định Pháp luật của HĐND, UBND xã.

### **10. Công chức Văn phòng - Thống kê**

Đôn đốc việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị. Duy trì và thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử theo Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

### **11. Trạm Y tế xã**

Tổ chức và thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19; Phân lịch trực 24/24h, đảm bảo cơ số thuốc thiết yếu để kịp thời sơ cấp cứu và khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp tết. Phối hợp với ngành chức năng cấp huyện tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tham mưu cho UBND xã tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong xã thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

### **12. Ban giám hiệu trường THCS, Tiểu học và Mầm non**

Chỉ đạo các nhà trường thực hiện việc dạy - học, nghỉ Tết Nguyên đán theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; phân công cán bộ, giáo viên trực, đảm bảo an toàn tài sản, thiết bị giáo dục trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, gắn với giáo dục mũi nhọn Tuyên truyền cho học sinh tránh xa tệ nạn xã hội, ký cam kết không sử dụng pháo nổ, không đốt thả đèn trời. Thực hiện tốt quy định an toàn giao thông, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng.

Xây dựng kế hoạch rà soát, trồng bổ sung các loại cây xanh, trồng hoa trong và ngoài khuôn viên nhà trường dịp trước và sau Tết, tạo cảnh quan môi trường sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp và thân thiện; tạo khí thế bước vào năm mới với tinh thần dạy thực chất, học thực chất.

### **13. Các ông, bà trưởng Thôn**

Tuyên truyền, vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, quét vôi ve trên các tuyến đường, tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm trước trong và sau tết tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đồng thời đảm bảo vệ sinh ATTP trong dịp tết. Nhận quà từ UBND xã, các nhà hảo tâm để cấp phát đúng, đủ cho các đối tượng. Tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc ở các tuyến đường của thôn, tại nhà văn hóa và Phát động nhân dân treo cờ tại gia đình. Xây dựng phương án hoạt động mừng Đảng, mừng xuân tại đơn vị mình, thực hiện vui tết an toàn tiết kiệm;

Chỉ đạo lực lượng bảo nông bám lịch phân nước của HTX để dịch vụ đầy đủ nước cho công tác sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023. Phân công lực lượng trực tại nhà văn hóa thôn; Tuyên truyền, vận động nhân thực hiện tốt Nghị định số

137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Nếu thôn nào để xảy ra tình trạng vi phạm về sử dụng pháo thì ông (bà) Trưởng thôn đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã.

#### **14. Đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể**

Tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tổ chức vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; sản xuất và sử dụng thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm bẩn; không tham gia sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, thuốc nổ trái phép và thả đèn trời trong đêm Giao thừa.

Đề đảm bảo cho nhân dân đón xuân an toàn, vui tươi, lành mạnh, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, trưởng các cơ quan, đơn vị, trưởng các thôn thực hiện tốt Kế hoạch này và chịu trách nhiệm toàn diện về các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao; Kịp thời báo cáo khi có tình huống đột xuất có tính chất nghiêm trọng (nếu có) về thường trực Đảng uỷ, UBND, Ban công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã để có hướng chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 của UBND xã Hoàng Trung./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND huyện Hoàng Hóa (b/c);
- Thường trực ĐU-HĐND xã (b/c);
- MTTQ, các tổ chức đoàn thể (ph/h);
- Cán bộ, Công chức xã (th/h);
- Các cơ quan, đơn vị thôn (th/h);
- Ban công an, BCH QS xã (th/h);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Tý**

**LỊCH TRỰC CÔNG SỞ**  
**Trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão Năm 2023**

<b>TT</b>	<b>Ngày trực</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Điện thoại</b>
1	Thứ Sáu Ngày 20/01/2023 <b>(Tức ngày 29/12 Nhâm Dần)</b>	Đỗ Thị Quế	PBT. T.Tr ĐU	0845202832
		Nguyễn Tuấn Đạt	CC Địa chính-XD	0833338046
2	Thứ Bảy Ngày 21/01/2023 <b>(Tức ngày 30/12 Nhâm Dần)</b>	Vũ Xuân Hòa	CHT. Quân sự xã	0948392116
		Nguyễn Thị Ninh	CC VP-TK	0944344507
		Lê Thị Lan	CC Văn hóa-XH	0815566999
3	Chủ Nhật Ngày 22/01/2023 <b>(Tức ngày 01 Tết Quý Mão)</b>	Đỗ Hùng Sơn	Phó CT.UBND	0941757666
		Nguyễn Văn Trỗi	CC VP-TK	0914965117
4	Thứ 2 Ngày 23/01/2023 <b>(Tức ngày 02 Tết Quý Mão)</b>	Đào Duy Tuyền	CC Địa chính-XD	0914643609
		Lê Văn Tý	Chủ tịch UBND	0979476299
		Đào Duy Hoàn	P. CHT. Quân sự	0978657576
5	Thứ 3 Ngày 24/01/2023 <b>(Tức ngày 03 Tết Quý Mão)</b>	Lê Văn Bằng	CC Văn hóa-XH	0915461193
		Nguyễn Ngọc Quang	Bí thư Đảng bộ	0983624220
6	Thứ 4 Ngày 25/01/2023 <b>(Tức ngày 04 Tết Quý Mão)</b>	Lê Trung Tuyền	Chủ tịch Hội ND	0961765818
		Lê Văn Quê	Chủ tịch MTQ	0934501538
		Nguyễn Thị Luân	Chủ tịch Hội PN	0973103559
7	Thứ 5 Ngày 26/01/2023 <b>(Tức ngày 05 Tết Quý Mão)</b>	Nguyễn Thị Duyên	CC Tư pháp-HT	0367077535
		Vũ Xuân Hòa	CHT. Quân sự xã	0948392116
		Đào Thị Hà	Bí thư Đoàn TN	0918885396
		Lê Thị Hồng	CC Tài chính- KT	

Ghi chú: Ngoài lịch phân công của UBND xã, Ban công an, BCH Quân sự xã chủ động phân công lực lượng trực đảm bảo quy định. Trong thời gian trực, nếu có vấn đề phát sinh đột xuất ngoài khả năng, thẩm quyền giải quyết, đồng chí Tổ trưởng báo cáo trực tiếp Đ/c Bí thư Đảng ủy và Đ/c Chủ tịch UBND xã để có biện pháp giải quyết.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Tý**

